

Số: **336**/KH-UBND

Tam Đường, ngày **25** tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường, ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhất là người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về an ninh trật tự, chủ động cảnh giác trước âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

2. Phát huy vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên về vị trí vai trò, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hàng năm đề ra chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ

trưởng cơ quan các cấp chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện, đồng thời chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định Thông tư 124/2021/TT-BCA, Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”. Tập trung xây dựng các mô hình điển hình trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở, kết hợp với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong trào khác, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 521/NQ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

3. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp tổ chức vận động, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác với các thế lực thù địch và tội phạm khác; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin nhất là an ninh mạng, khắc phục tình trạng lộ lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước; tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

4. Xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết; tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ “Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”, hướng

dẫn hoạt động tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn; bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tham mưu hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức cho lực lượng bảo vệ triển khai thực hiện nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với phong trào “Công an nhân dân” học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

5. Công an huyện chủ trì tổ chức rà soát và đề xuất sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy chế, thông tư liên tịch... về phối hợp giữa Công an huyện và các ban ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế, quy ước về công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phối hợp xây dựng các mô hình liên kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các địa bàn giáp ranh của huyện khác trong tỉnh, ngoài tỉnh.

6. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các ban ngành và địa phương hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; không tham gia biểu tình trái pháp luật; chủ động phòng ngừa ngăn chặn các hành vi quá khích; kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng tại các doanh nghiệp; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, chủ doanh nghiệp.

7. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt, công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm sơ kết, tổng kết các mô hình điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; thông báo các kinh nghiệm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu, làm theo, tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

8. Kiện toàn tổ chức và tăng cường cán bộ có năng lực, có trách nhiệm cho công tác xây dựng phong trào các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu, bổ

trí ổn định và có năng lực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, UBND các xã thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thời gian, biện pháp thực hiện phù hợp với tính chất địa bàn đã xác định, lấy việc triển khai thực hiện kế hoạch là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại công tác thi đua hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn.

2. Giao phòng Giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch này.

3. Định kỳ một năm (trước ngày 20/11) tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua đội XDPT BVANTQ-Công an huyện); khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Giao Công an huyện chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- HĐND huyện (B/C);
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học trên địa bàn huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Sùng Lữ Páo